

CẨM NANG dành cho Phụ Huynh Trường Tiểu Học Lutie Lewis Coates



Trường Tiểu Học Coates
2480 River Birch Road
Herndon, VA 20171
(703) 713-3000

Màu Biểu Tượng Của Trường: Xanh Dương & Màu Vàng
Linh Vật: Rocky the Star (Ngôi sao Rocky)

Paul Basdekis, Hiệu Trưởng
pdbasdekis@fcps.edu

Jessica King, Phó Hiệu Trưởng
jaking@fcps.edu

Jenn Gray, Phó Hiệu Trưởng
jlgray@fcps.edu

Resheeda Hinkson, Phó Hiệu Trưởng
rahinkson@fcps.edu

Đường Dây Trực Tiếp
703-713-3000

Đường Dây Kiểm Danh
703-713-3030

Phòng Sức Khỏe
703-713-3010

Liên Lạc Viên Phụ Huynh
703-713-3232

Trang Mạng, Facebook, & Twitter
www.fcps.edu/CoatesES
www.facebook.com/coateselementary
www.twitter.com/CoatesES

Giờ làm việc
Thứ Hai-Thứ Sáu Từ 8:30 sáng - 4:30 chiều

Thời Khóa Biểu
Thứ Hai-Thứ Sáu Từ 8:30 sáng - 4:30 chiều

KIỂM DANH

Giờ Đến Trường

Các em học sinh không nên đến trường trước 9:00 sáng. Quý vị vui lòng khuyến khích con em đi xe buýt đến trường hàng ngày, để tránh khả năng đến trường trễ. Học sinh sẽ không bao giờ bị ghi là đi học trễ nếu do xe buýt đưa đến trường trễ.

Nếu học sinh đến trễ sau 9:15 sáng, các em phải cần được ba mẹ đưa đến văn phòng chính của trường và ký tên.

Vắng Mặt/Đi Học Trễ

Thường lệ đến trường đúng giờ là điều rất quan trọng cho thành công học sinh. Nếu con em của quý vị sẽ phải vắng mặt nguyên ngày học hoặc đến trường trễ vì bất kỳ lý do gì, xin quý vị vui lòng sử dụng đường kết nối của trang mạng của Trường Coates để điền báo việc vắng mặt hay gọi đường dây kiểm danh của nhà trường theo số (703-713-3030), hoạt động 24-7 để đề lại lời nhắn. Nếu trường không nhận được cuộc gọi báo từ phụ huynh, việc vắng mặt hay đi học trễ sẽ được coi là không có phép. Quý phụ huynh sẽ nhận được một cuộc gọi qua hệ thống tự động từ trường, nếu việc vắng mặt của con em không được thông báo cho nhà trường trước 10:30 sáng.

Vắng Mặt và đi Học Trễ Có Phép- Học sinh đau ốm, có tang trong gia đình, có hẹn khám bệnh, và nghỉ lễ tôn giáo. Hiệu trưởng hay người ủy nhiệm có thể yêu cầu cần có giấy bác sĩ trong các trường hợp bệnh mãn tính hay dài hạn.

Vắng Mặt và Đi Học Trễ Không Phép- chuyến du hành với gia đình, vấn đề về việc giữ trẻ, ngủ quên, kỳ nghỉ, các sinh hoạt không liên quan đến nhà trường, kẹt xe hay trễ xe buýt. Ban giám hiệu trường có bốn phận phải giải quyết các trường hợp học sinh vắng mặt thường xuyên cao.

Quý vị lưu ý rằng sau 10 ngày nghỉ học do ốm đau có phép, sẽ phải có giấy của bác sĩ cho những lần vắng mặt hơn 3 ngày trong tương lai đối với bất kỳ những ngày vắng mặt do ốm đau nào sau này.

Các Chuyến Du Hành của Gia Đình

FCPS khuyến khích các chuyến du hành với gia đình trong các dịp ấn định trường nghỉ học. Hệ trường công hết sức can ngăn các chuyến du hành trong năm học vì kéo dài sự vắng mặt gây gián đoạn cho

quá trình học tập liên tục của học sinh. FCPS buộc phải rút tên theo học bất cứ học sinh nào vắng mặt ở trường trong 15 ngày liên tiếp hay lâu hơn. Khi học sinh trở lại, một phụ huynh phải chính thức ghi danh theo học lại cho em.

Nếu quý vị có kế hoạch cho một chuyến du hành dài ngày, quý vị cần nộp biểu mẫu vắng mặt kéo dài cho văn phòng nhà trường ít nhất hai tuần trước chuyến đi. Không có gì bảo đảm rằng con em sẽ được học cùng lớp khi trở quay lại trường.

Tan Học

Nếu có sự thay đổi trong việc đưa đón con em thường ngày, quý vị cần phải gửi thư báo đến văn phòng chính của trường. Nếu chúng tôi không nhận được thư báo, hoặc văn phòng chính của trường không nhận được thông báo trước 3:00 chiều, con em sẽ được đưa về nhà theo cách bình thường. Học sinh sẽ không được đưa trả cho một người không được ủy quyền có tên trong Thẻ Chăm Sóc Khẩn Cấp của học sinh, trừ khi phụ huynh gọi báo cho nhà trường với tên của người đón đó. Nếu con em được đón rước tại văn phòng chính của trường, tất cả những người lớn ngay cả phụ huynh đến đón rước cần phải trình thẻ căn cước có hình. Không có ra về sớm sau 3:30 chiều

Thẻ Chăm Sóc Khẩn Cấp

Đây là mẫu đơn bắt buộc mà tất cả phụ huynh cần phải hoàn tất khi ghi danh hay vào ngày tựu trường. Thông tin sẽ giúp ích cho chúng tôi trong trường hợp khẩn cấp có liên quan đến con em. Nếu, trong năm học, thông tin liên lạc của quý vị hay bất kỳ sự thay đổi nào, quý vị cần phải thông báo ngay cho văn phòng trường của chúng tôi.

Chuyển Dời Chỗ Ở

Nếu quý vị chuyển dời chỗ ở đến một nơi mới, xin kiểm xem trang mạng của FCPS để biết con em sẽ theo học tại trường nào. Tất cả các trường, gồm cả Trường Coates, đều có ranh giới. Phụ huynh chuyển dời chỗ ở ra khỏi ranh giới trường giữa năm học và mong muốn con em tiếp tục học tại Trường Coates cần phải nộp đơn xin chuyển trường cho học sinh thông qua văn phòng trường, nhưng điều này có thể không được hiệu trưởng trường sở tại chấp thuận dựa trên cấp mức ghi danh.

CẨM NANG dành cho Phụ Huynh Trường Tiểu Học Lutie Lewis Coates

PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN CHỖ (ĐƯA ĐÓN)

Thói Quen Thường Lệ và Kế Hoạch của Gia Đình

Trẻ em tăng trưởng trên sự nhất quán của một thói quen thường lệ. Quý vị chỉ nên thay đổi về phương tiện chuyên chở/đưa đón khi thật sự cần thiết. Nếu quý vị cần phải thay đổi đưa đón thường lệ, xin gửi giấy báo cho giáo viên của con em và thông báo cho văn phòng vào buổi sáng của thay đổi.

Trong các trường hợp con em muốn về chung với một bạn học, chúng tôi phải nhận thư báo của cả hai bên phụ huynh. Các xe buýt trường vận hành theo sức chứa và không thể chở thêm học sinh. Các ngày chơi với bạn (playdate) của con em nên được sắp xếp sau khi trẻ về đến nhà.

Nếu quý vị có bất cứ điều gì thắc mắc về phương tiện đưa đón, xin gọi cho bộ phận phụ trách Chuyên Chở tại số (703) 249-7000.

Xe riêng Đưa và Đón (Kiss & Ride) (9:00-9:15 sáng và 4:00-4:10 chiều)

- Quý vị vui lòng không cho con em xuống xe cho tới khi có sự hiện diện của nhân viên nhà trường.
- Quý vị chỉ đưa đến và đón về trong đường/lối lưu thông cho xe riêng Đưa và Đón (Kiss and Ride).
- Quý vị dừng xe càng gần chỗ cho con em xuống càng tốt, và quan sát làm theo chỉ dẫn của làm nhiệm vụ hướng dẫn.
- Chỉ** cho con em lên và xuống xe từ bên phía hành khách của xe tại trước vật hình nón màu cam (**orange cones**).
- Quý vị vẫn ngồi trong ghế người lái. Các nhân viên trường sẽ phụ giúp mở cửa xe.
- Xin đừng vượt qua các xe khác ở trong hàng.
- Xin đừng cho con em xuống ở đường vòng của xe buýt.

- Nếu quý vị đưa con em đến trường sau 9:15 sáng, quý vị **cần phải** đậu xe vào bãi và đưa con em đến văn phòng chính của trường để nhận giấy phép đi trễ để vào lớp.

Học Sinh Đi Xe Buýt

FCPS cung cấp phương tiện chuyên chở xe buýt cho các học sinh nào cư trú cách trường trên một dặm. Các em học sinh đi xe buýt cần phải tuân theo những quy định hướng dẫn này:

- Tránh băng qua hay chơi trên đất tư nhân.
- Hợp tác với các người tuần kiểm an toàn và tuân theo các người lái xe buýt.
- Đi đến trạm ngừng xe buýt 5- 10 phút trước giờ rước quy định.
- Ngồi yên tại chỗ và chuyện trò nhỏ nhẹ sau khi lên xe buýt.
- Các em học sinh mẫu giáo cần phải được một người lớn đón rước tại cửa xe buýt sau giờ học.**

Các quy tắc về hành vi chuẩn mực tại trường áp dụng cho học sinh khi các em trên xe buýt và tại trạm xe buýt. Học sinh có thể bị kỷ luật tại trường cho các hành vi sai trái tại trạm dừng xe buýt và trên xe buýt

Học Sinh Đi Bộ

Các em học sinh đi bộ cần phải sử dụng các lối đi, đường đi bộ, và lối băng qua đường dành riêng cho người đi bộ nơi có người canh qua đường (crossing guard) được chỉ định. Khi tan trường, tất cả các em đi bộ sẽ ra về từ cửa số 3 cạnh sân chơi, cũng là cửa mà phụ huynh của các em học sinh mầm non cần đón con em mình. Các quy tắc về hành vi chuẩn mực tại trường áp dụng cho học sinh khi các em đi bộ đến và rời khỏi trường.

Đậu Xe và Đón Rước Con Em

Luật tiểu bang Virginia nghiêm cấm việc vượt qua xe buýt nhà trường đang cho các trẻ em lên hay xuống xe. Chúng tôi không cho phép đậu xe ở đường vòng của

xe buýt trước trường trong thời gian học sinh đến và tan trường. Quý vị tránh đậu xe trước cửa trường vào những giờ này:

- Từ 8:30 đến 9:20 sáng, Thứ Hai-Thứ Sáu
- Sau 3:00 chiều, Thứ Hai-Thứ Sáu

DỊCH VỤ VỀ SỨC KHỎE

Được Phẩm Điều Trị cho dùng tại

Trường: Các dược phẩm điều trị theo toa và phần lớn bán trên-quầy đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ của người lớn. Các mẫu phiếu cho phép ban điều hành trường cho dùng dược phẩm điều trị có sẵn tại trường và trên mạng tại www.fcps.edu/forms.

Khi nào học sinh nên ở nhà: Học sinh bị phát ban, có mắt bị chảy nước và viêm, bị sốt, đau họng, ói mửa, hay tiêu chảy cần phải nhà cho tới khi một bác sĩ xác định các triệu chứng không lây nhiễm. Sở Y Tế khuyến nghị trẻ em nên ở nhà không nóng sốt trong 24 tiếng đồng hồ trước khi được trở lại trường.

Khi nào chúng tôi sẽ gọi cho quý vị:

Trợ lý phòng sức khỏe trường của chúng tôi làm việc để ngăn chặn và hạn chế việc tiếp xúc các chứng bệnh truyền nhiễm. Chúng tôi sẽ gọi cho quý vị nếu con em có:

- Nóng sốt trên 100 độ
- Đau bụng dai dẳng
- Ói mửa
- Phát ban không rõ nguyên nhân
- Tiêu chảy
- Viêm mắt với tiết dịch/chảy nước
- Ho dai dẳng
- Va/đập đầu

Trẻ em có những triệu chứng này cần phải được đến rước càng sớm càng tốt. Quý vị hãy giữ cập nhật tất cả các số điện thoại khẩn cấp.

CẨM NANG dành cho Phụ Huynh Trường Tiểu Học Lutie Lewis Coates

Chúng tôi yêu cầu quý vị báo cho trường được biết nếu con em bị viêm họng khuẩn liên cầu (strep throat), bị trái rạ (chicken pox), hay các các bệnh truyền nhiễm khác. Một số bệnh phát ban (rashes), đau mắt đỏ (pink eye), chốc lở ngoài da (impetigo), nấm trên da (ringworm), và ghẻ lở (scabies) có thể lây lan giữa các học sinh. Chúng tôi đòi hỏi một ghi chú từ bác sĩ cho bất kỳ con em nào có những triệu chứng này và ghi chú đó phải nêu rõ là trẻ không gây truyền nhiễm trước khi con em trở lại trường. Tất cả học sinh phải hết bị nóng sốt trong 24 giờ trước khi trở lại trường.

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Mời Tham Dự Tiệc Sinh Nhật/Thết Đãi

Thu/thiệp mời dự có chỉ thể được trao phát tại trường nếu con em quý vị mời cả lớp học. Nếu con em chỉ mời một số bạn học, con em sẽ không được phép trao đưa thu/thiệp mời tại trường. Văn phòng nhà trường không được phép cung cấp địa chỉ hoặc số điện thoại của học sinh. Thực phẩm thết đãi sinh nhật phải được đóng/gói riêng, trong một túi/gói kín, và không có đậu phộng/hạt (nuts) và đủ cho cả lớp. Chúng tôi khuyến khích quý vị mang những thức ăn nhẹ lạnh mạnh thay vì các món thết đãi truyền thống chứa nhiều đường.

Quý vị nên trao đổi trước với giáo viên chủ nhiệm trước, nếu quý vị có kế hoạch mang thực phẩm thết đãi sinh nhật đến lớp. Các em sẽ dùng thực phẩm thết đãi vào giờ ăn trưa. Quý vị không được phép mang bong bóng hay quà tặng.

Điện Thoại Di Động

Điện thoại di động được phép mang vào trường, nhưng chúng cần phải được tắt nguồn và giữ trong túi đi học. Trong một số trường hợp, giáo viên có thể cho phép sử dụng điện thoại (thông minh) để làm bài tập trong lớp. Nếu lấy điện thoại ra mà không có sự chấp thuận rõ ràng của giáo viên, điện thoại sẽ bị tịch thu. Chỉ có phụ huynh mới có thể nhận lại điện thoại bị tịch thu.

Nghiêm cấm vào mạng xã hội tại trường. Việc học sinh sử dụng bất kỳ mạng xã hội nào trên điện thoại di động của mình hoặc bằng thiết bị của trường khi tại trường sẽ phải nhận lãnh hậu quả bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bị đình chỉ học hoặc chấm dứt quyền truy cập vào mạng đối với học sinh đó.

Tiệc Lớp

Mỗi lớp được phép tổ chức hai buổi tiệc lớp trong năm. Phụ huynh thường được xin hỏi phụ giúp bằng cách đóng góp thực phẩm và giám sát các hoạt động bữa tiệc. Xin quý vị tiếp xúc với giáo viên để biết thêm chi tiết.

Quy Định về Trang Phục

Tất cả học sinh cần phải ăn mặc đúng đắn thích hợp với môi trường giáo dục mẫu giáo-Lớp 6. Bất cứ quần áo nào làm cản trở hay gây rối cho môi trường giáo dục đều không được chấp nhận. Học sinh không được phép đội mũ hoặc trùm đầu trong khuôn viên nhà trường. Quần áo mặc phải vừa vặn, gọn gàng và sạch sẽ, và phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn, trang nhã, và đoan trang, phủ kín phần giữa ngực - bụng và đồ lót. Để biết thêm chi tiết về Quy Định Trang Phục, xin quý vị tham khảo bản văn hiện hành của điều lệ 2613. Khi một học sinh ăn mặc không phù hợp đúng đắn, chúng tôi sẽ yêu cầu phụ huynh đem quần áo để thay đến trường.

Chuyến Du Khảo

Trong năm học, các lớp có thể tham gia những chuyến du khảo liên quan trực tiếp đến chương trình giảng huấn thông thường. Phụ huynh phải hoàn lại giấy cho phép con em tham dự không trễ hơn ngày trước của chuyến đi đã được ấn định. Chúng tôi không thể chấp nhận cho phép bằng lời. **Vi lý do an toàn và bảo hiểm, các em ruột nhỏ tuổi không thể đi theo cùng phụ huynh đi kèm giám sát (chaperoning) trong các chuyến du khảo.** Phần lớn các chuyến du khảo đều mất phí mà gia đình nào cũng phải chi trả. Trong một số trường hợp, phí có thể được

giảm cho học sinh đủ điều kiện nhận lãnh Bữa Trưa Miễn Phí hay Giám Giá. Tuy vậy, không có trường hợp nào được miễn hoàn toàn phí cho chuyến du khảo. Những em học sinh không đóng phí sẽ không được tham dự vào chuyến du khảo.

Bài làm ở nhà

Giáo viên sẽ giải thích về chính sách bài tập làm nhà cá nhân của học sinh cho phụ huynh vào Đêm (thông tin) Tựu Trường (Back to School Night).

Mất và Tim Thấy (Lost and Found)

Các món đồ không người nhận tìm thấy được trong trường sẽ được để lên giá Lost and Found (Mất và Tim Thấy) trong phòng ăn trường. Mất kính, nữ trang, và các vật nhỏ khác được tìm thấy sẽ được lưu giữ tại văn phòng trường. Để tránh việc thất lạc và để giúp trong việc hoàn trả vật bị mất, quý vị xin chắc rằng tất cả quần áo khoác, giày dép, túi/hộp ăn trưa v.v., cần được dán nhãn tên con em. Vào cuối năm học tất cả những đồ vật không có người nhận lại sẽ được tặng biếu cho hội từ thiện.

Chương Trình Bữa Ăn Trưa

Các em có thể hoặc tự mang theo bữa ăn trưa hay mua tại trường. Giá bữa ăn cho năm học này:

Học Sinh	Bữa sáng	Bữa Trưa
Phí Chung	\$1,75	\$3,25
Được Giảm Phí	Miễn Phí	Miễn Phí

Người Lớn	Bữa sáng	Bữa Trưa
Phí Chung	\$2,35	\$4,50

Cách Thức Chi Trả: Trên mạng tại:

www.MySchoolBucks.com. Dịch vụ dùng để chi trả là miễn phí. Quý vị có thể kiểm tra số dư tài khoản bất kỳ lúc nào.

Chi Phiếu: Xin gửi chi phiếu ghi trả (payable) cho Coates Food Services.

Gồm tên và họ của con em, cấp lớp và tên giáo viên trên phong bì chi phiếu. Xin cho biết nếu quý vị chỉ muốn chi trả cho các bữa ăn mà thôi.

CẨM NANG dành cho Phụ Huynh Trường Tiểu Học Lutie Lewis Coates

Tiền Mặt: Quý vị có thể bỏ tiền mặt vào trương mục của con em bằng cách bỏ tiền vào một phong bì có ghi tên và họ của con em, cấp lớp và tên giáo viên ngoài phong bì.

Bữa ăn Miễn Phí hoặc Giảm Giá

Dịch Vụ Thực Phẩm và Dinh Dưỡng sẽ gửi qua bưu điện những mẫu đơn cho tất cả gia đình vào Tháng Tám. Các mẫu đơn cần phải được hoàn gửi vào tháng Mười. Quý gia đình nghĩ mình có thể đủ điều kiện CẦN PHẢI nộp đơn xin lại vào mỗi năm. Không ngoại lệ.

Họp Phụ Huynh/ Giáo Viên

Các buổi họp phụ huynh/giáo viên được tổ chức vào cuối học kỳ một và vào bất cứ thời điểm nào khác trong năm học mà giáo viên hay phụ huynh cảm thấy cần thiết. Quý vị vui lòng liên lạc với giáo viên để sắp xếp buổi họp. Tất cả địa chỉ điện thư của giáo viên đều có trên trang mạng của Trường Coates.

Vật Dụng Bị Nghiêm Cấm

Quý vị xin chắc rằng con em mình không lưu giữ/mang các đồ vật “trông giống như” tại trường, chẳng hạn như súng giả, dao v.v. Học sinh không được phép đem theo đồ chơi tới trường, trừ khi được giáo viên dạy lớp yêu cầu.

SACC

Giữ Trẻ Ở Độ Tuổi Đi Học là một chương trình của Quận Fairfax được thành lập nhằm để cung ứng dịch vụ giữ trẻ chuyên môn trước và/hay sau ngày học. Mặc dù SACC được đặt trong trường của chúng tôi, nhưng SACC là một chương trình riêng biệt với đội ngũ nhân viên, kỳ vọng, và hướng dẫn riêng.

Điện thoại liên lạc trực tiếp của SACC tại Trường Coates là (703) 713-3060. Hồ sơ đăng ký và ghi danh cần phải được thực hiện thông qua Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em tại số (703) 449-8989.

Quyền Hạn và

Trách Nhiệm của Học Sinh

Những quyền hạn và trách nhiệm luật định của học sinh trong Hệ Trường Công Quận Fairfax và các quy tắc về hạnh kiểm và thủ tục kỷ luật áp dụng cho học sinh được giải thích trong bản văn hiện hành của Điều Lệ 2601 (Quyền Hạn và Trách Nhiệm Học Sinh), được phân phát cho mỗi học sinh vào tháng Tám.

Vào đầu năm học, ban giám hiệu và giáo viên tiến hành các bài học trên lớp về các quy tắc của quận và trường sở tại và các quy tắc này được xét định hàng năm.

Nhận thức của phụ huynh và yểm trợ về các quy tắc của chúng tôi được hết sức khuyến khích và cảm kích và là điều thiết yếu để con em trở thành những công dân nhà trường tốt.

Bìa Tập Thông Tin Thứ Năm (Thursdays Folder)

Bìa tập Mang Về Thứ Năm có các thông tin trao đổi quan trọng giữ gia đình và nhà trường. Các mẫu bài làm với ghi chú của giáo viên về mức tiến bộ được gồm trong bìa tập. Xin quý vị xem qua bài làm của con em khi được gửi về nhà là một cách để cập nhật thông tin về mức tiến bộ của con em quý vị. Các bìa tập được hoàn trả cho giáo viên hàng tuần.

Ngoài ra các tờ thông tin (flier) về trường và sinh hoạt của Hội Phụ Huynh sẽ được gửi về nhà trong Bìa Tập Thông Tin Thứ Năm. Thông tin về cộng đồng, gồm các tờ thông tin, được gửi về nhà theo ấn định thường lệ (hàng quý) theo cùng bìa tập thông tin Thứ Năm, một khi được hiệu trưởng chuẩn thuận.

Khách Thăm Trường

Chính sách của Hội Đồng Giáo Dục yêu cầu rằng tất cả các khách đến thăm/hỏi cần đến trình tại văn phòng trường khi đến. Quý vị cần có thẻ căn cước có hình khi ký nhập (sign-in). Chúng tôi khuyến khích quý vị đến thăm trường, nhưng xin

quý vị nhớ là các cuộc thăm hỏi đột xuất có thể gây phân tâm. Quý phụ huynh nên sắp lịch thăm viếng với giáo viên trước. Phụ huynh có thể dùng bữa trưa với con em tại phòng ăn bất kỳ ngày nào mà không cần phải hẹn trước. Chúng tôi khuyến phụ huynh của con em mẫu giáo nên theo hướng dẫn của giáo viên về mức thường xuyên của các buổi ăn trưa này.

Tình nguyện Viên

Các tình nguyện viên rất cần cho sự thành công của Trường Coates và cho FCPS. Các tình nguyện viên không chỉ được chào đón nhưng còn được khuyến khích tham gia vào tiến trình giáo dục học sinh của chúng tôi. **Tình nguyện viên không nên đem theo con nhỏ, chưa đến độ tuổi đi học, trong các hoạt động tình nguyện của mình.** Khi quý vị đến trường, tình nguyện viên cần ghi danh ký nhập (sign in) tại văn phòng chính của trường để nhận thẻ và cần ký xuất (sign out) khi rời khỏi trường. Chúng tôi khuyến khích tất cả tình nguyện viên tham gia vào hội Phụ Huynh (PTA).

NGUỒN LIỆU TRỢ

Phụ huynh có thể tìm tin tức mới nhất về các sinh hoạt của trường và những gì đang diễn ra qua:

- Bìa Tập Thông Tin Ngày Thứ Năm Trường Coates:** Xin kiểm bìa tập của con em hàng tuần.
- Trang Mạng Trường Coates:** www.fcps.edu/coateses
- Hệ thống điện thư **Tin Tức Quý Vị Chọn (News You Choose).** Xin đăng ký để nhận những thông điệp này trên trang mạng của Trường Coates [tại đây](#).
- Trang Facebook của Trường Coates:** www.facebook.com/coateselementary